

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Sáng 28-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư;

Võ Văn Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước đồng chủ trì Hội thảo.

(XEM TIẾP TRANG 3)
PV và TTXVN

Hội thảo khoa học cấp quốc gia

“50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Phát biểu ý kiến khai mạc, đồng chí Phạm Minh Chính nhân mạnh, Hội thảo là dịp nghiên cứu và nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và ý nghĩa lý luận, vai trò cương lĩnh, định hướng của bản *Di chúc* mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta; đồng thời, nhìn nhận, đánh giá về những kết quả đã đạt được, những thành tựu nổi bật và cả những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa qua chặng đường 50 năm thực hiện *Di chúc* thiêng liêng của Người. Đây cũng là dịp để chúng ta tuyên truyền, cổ vũ mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và thực hiện tốt những di huấn của Người, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Đề dẫn Hội thảo do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trình bày khẳng định: Bản *Di chúc* là sản phẩm của một trí tuệ lỗi lạc, một trái tim nhiệt huyết, giàu lòng yêu thương, kết tinh tinh cảm cao đẹp của một nhà yêu nước và đồng thời là người chiến sĩ cộng sản kiệt xuất Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là văn kiện lịch sử ở tầm cao rộng lớn với tầm nhìn vượt thời gian, mang tính thân cách mạng cao cả và nhân văn sâu sắc, chứa đựng các giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại. Mang niềm tin sắt son không gì lay chuyển được vào tương lai thắng lợi tất yếu của cách mạng. Đồng chí nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, đem lại những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển nhanh và bền vững đất nước, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Hơn 60 tham luận được gửi tới và trình bày tại Hội thảo phân tích, làm rõ những nội dung và giá trị sâu sắc trong *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các ý kiến phát biểu chỉ rõ, thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thảo thống nhất đánh giá những thành tựu và những bài học kinh nghiệm sau 50 năm thực hiện *Di chúc*, đồng thời tổng kết những bài học quý giá về công tác xây dựng Đảng,

khẳng định bản *Di chúc* của Người vẫn luôn là ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, 50 năm đã trôi qua, nhưng *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới. Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, *Di chúc* của Người tiếp tục là cơ sở lý luận, thực tiễn và là chỉ dẫn quý báu để cán bộ, đảng viên và toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng lãnh đạo thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

★ Tối 28-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật Sao Độc lập năm 2019. Tới dự có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Hoàng Anh, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thảo Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Đoàn Minh Huân, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có công với nước...

Chương trình gồm ba phần: Con Lạc, cháu Hồng; Vang mãi bản hùng ca và Rạng rỡ Việt Nam. Nhân vật giao lưu là đại diện các bậc lão thành cách mạng, doanh nhân, học sinh xuất sắc đoạt Huy chương vàng tại kỳ thi quốc tế... chia sẻ niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kỷ niệm về một thời đấu tranh cách mạng gian khổ mà hào hùng; những

nỗ lực vươn lên khẳng định thương hiệu, ý chí, trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.

Trong chương trình, đồng chí Hoàng Trung Hải đã trao quà, Kỷ niệm chương của Chương trình tặng đại diện các bậc lão thành cách mạng, các gia đình có công với cách mạng qua các thời kỳ kháng chiến đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam và Bắc Giang.

Trước đó, Ban tổ chức Chương trình Sao Độc lập cùng các nhà tài trợ đã về tỉnh Thái Bình thăm và tặng quà 150 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chín gia đình nhân nhân liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma năm 1988 và một gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh tại Giàn DK1 trong trận bão số 8, năm 1998.

★ Sáng 28-8, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo "Hội Nông dân Việt Nam - 50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Đồng chí Thảo Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam dự và chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích, trao đổi làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng người nông dân, giai cấp nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; làm rõ xu hướng biến đổi về năng lực trên các mặt của người nông dân Việt Nam trong những năm đổi mới; tác động của kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến người nông dân; dự báo xu hướng biến đổi của người nông dân; bước đầu xác định các tiêu chuẩn, tiêu chí mẫu hình người nông dân...

★ Sáng 28-8, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ba cơ quan lưu trữ Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp và Hoa Kỳ tổ chức

triển lãm "Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế". Triển lãm giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng từ các cơ quan lưu trữ, cơ quan văn hóa của Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp và Hoa Kỳ về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm gồm ba phần: Quê hương, gia đình và thời thơ ấu; Người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài; Bản *Di chúc* thiêng liêng - Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

★ Ngày 28-8, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giới thiệu và phát hành cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế". Sách in bằng bốn ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp và Nga).

Cuốn sách giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lựa chọn từ các cơ quan lưu trữ, cơ quan văn hóa của Việt Nam, ba cơ quan lưu trữ Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp và Hoa Kỳ. Thông qua cuốn sách, bạn đọc có thêm nguồn tư liệu quý và hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tư tưởng, cống hiến của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp hòa bình, hữu nghị, phát triển vì tiến bộ của Việt Nam và thế giới.

★ Ngày 28-8, tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thanh Hóa khai mạc trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện *Di chúc* của Bác". Trưng bày giới thiệu gần 2.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, kỷ vật, sách báo, phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và tình cảm của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ tỉnh Thanh Hóa đối với Người. Trưng bày cũng thể hiện những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nỗ lực đạt được trong 50 năm thực hiện *Di chúc* của Người và những lời dạy của Bác đối với

Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng với những kết quả nổi bật trong ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

★ Ngày 28-8, tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ khai mạc triển lãm sách với chủ đề "Quảng Ninh - 50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Triển lãm sách giới thiệu đến người xem hơn năm nghìn cuốn sách, báo, tạp chí được tạo hình nghệ thuật, sắp xếp và trưng bày theo từng chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta; Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng; Bác Hồ trong lòng nhân dân các dân tộc Quảng Ninh; Quảng Ninh - Đổi mới và phát triển sau 50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam - 89 năm xây dựng và trưởng thành; Những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 2-9.

★ Ngày 28-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu tổ chức tọa đàm 50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận, trao đổi về những giá trị của *Di chúc* và kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thế hệ trẻ tỉnh Bạc Liêu thời gian qua. Dịp này, đoàn viên, thanh niên tỉnh tổ chức giao lưu các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

★ Ngày 28-8, Tỉnh đoàn Quảng Bình cho biết, đang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi "Thế hệ trẻ Quảng Bình tìm hiểu về *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Đối tượng tham gia là đoàn viên thanh niên; học sinh khối THPT, THPT trong toàn tỉnh và thanh niên Quảng Bình trong mọi miền Tổ quốc. Nội dung thi gồm: Tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của Người; những thành tựu của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị sau 50 năm thực hiện *Di chúc*. Thời gian nhận bài thi từ ngày 5-9 đến 20-10.